

## สถานการณ์ขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งในอังกฤษ



ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนในอังกฤษประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากความตื่นกลัวของประชาชนหลังจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ออกมาเตือนว่าระบบการขนส่งน้ำมันได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งน้ำมันระหว่างโรงกลั่นกับสถานีเติมน้ำมันทั่วประเทศ โดยสถานีเติมน้ำมันหลายแห่งได้เริ่มใช้มาตรการปันส่วนเพื่อให้มีเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ

หลังจาก Brexit และการแพร่ระบาดของ COVID-19 อังกฤษประสบปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานขับรถขนส่งระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการขาดแคลนพนักงานขนส่งสินค้าได้ส่งผลให้สหราชอาณาจักรขาดแคลนสินค้าอยู่เป็นระยะ และส่งผลให้สินค้าราคาสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งในอังกฤษเริ่มลุกลามไปยังการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในอังกฤษด้วย ซึ่งในขณะนี้ อังกฤษยังคงขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งน้ำมันไปเป็นจำนวนมาก และการให้ใบอนุญาตแก่พนักงานขับรถขนส่งน้ำมันยังมีขั้นตอนการฝึกเพื่อรับใบอนุญาตมากกว่าใบอนุญาตขับรถขนส่งประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีอังกฤษเชื่อว่าสถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันนี้จะคลี่คลายในเร็วๆ นี้ ซึ่งบริษัทผู้ค้าน้ำมันในอังกฤษให้ความมั่นใจว่าน้ำมันเชื้อเพลิงในอังกฤษยังคงมีเพียงพอที่จะนำส่งให้แก่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ แต่สถานการณ์การตื่นกลัวนี้จะคลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากคาดว่าขาดแคลนน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากผู้เข้าใช้บริการเติมน้ำมันมากกว่าปกติ

การขาดแคลนน้ำมันในครั้งนี้เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งในสหราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อระบบ supply chain ของสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้ค้าปลีก และเกษตรกร ได้ส่งสัญญาณว่าการขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งจะส่งปัญหาให้เกิดการขาดแคลนสินค้า และอาหาร ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในขณะนี้ การขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งได้ส่งผลให้ supermarket บางแห่งไม่สามารถเติมสินค้าบนชั้นวางได้ทัน นอกจากนี้ British Retail Consortium ได้ส่งสัญญาณต่อรัฐบาลว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถได้ภายในเดือนตุลาคมนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในช่วงคริสต์มาส เนื่องจากร้านค้าจำเป็นต้องวางแผนการขนส่งสินค้าเพื่อเตรียมพร้อม

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสูงมากของปี นอกจากนี้ การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษได้พยายามแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งโดยเสนอให้มีมาตรการระยะสั้นโดยการผ่อนผันการออกวีซ่าสำหรับพนักงานขับรถขนส่งจากสหภาพยุโรปชั่วคราวในระหว่างที่สหราชอาณาจักรเร่งออกใบอนุญาตให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันสหราชอาณาจักรยังขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งไปถึง 100,000 ตำแหน่ง ในขณะที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้พนักงานขับรถขนส่งกว่า 40,000 รายยังคงรอการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาต

ที่มา: The Telegraph/ BBC News/ Reuters

### ข้อมูลเพิ่มเติม/ ความเห็น สคต.

สหราชอาณาจักรประสบปัญหาอย่างมากในการขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่ง ซึ่งส่งผลให้สินค้าหลายชนิดเริ่มขาดแคลน และผู้คนเริ่มตื่นกลัวต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ การขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรต่างได้รับผลกระทบ โดยการขนส่งสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรมีการชะลอตัวลงพร้อมๆ กับมีต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปัญหาการขนส่งสินค้าในประเทศส่งผลให้ร้านค้าต่างๆ ประสบปัญหาในเรื่องการบริหาร supply chain ให้มีสินค้าขึ้นวางบนชั้นวางได้เต็ม รวมถึงส่งผลกระทบต่อขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารที่ไม่สามารถขนส่งได้ตามกำหนดเวลาส่งผลให้เกษตรกรต้องปล่อยสินค้าเน่าเสียอย่างน่าเสียดาย สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจการส่งออกมายังสหราชอาณาจักรในระยะนี้ ควรศึกษาสถานการณ์การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสินค้าที่มีกำหนดการส่งมอบและมีอายุในการวางจำหน่าย เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถขนส่งนี้อาจยืดเยื้อไปจนถึงปีหน้า ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงควรวางแผนการขนส่งสินค้าให้ทันต่อสถานการณ์การขนส่งในสหราชอาณาจักรด้วย

สรุปลงโดย สคต. ลอนดอน